



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๐ อุบลราชธานี โทร. ๐ ๔๕๓๑ ๒๒๓๐ โทรสาร ๐ ๔๕๓๑ ๒๒๓๔
ที่ สธ ๐๖๑๗/๐๖๘๐ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม และการป้องกันการทุจริต

เรียน หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

ตามหนังสือกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ สธ ๐๖๓๘/ว๐๐๑๓ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม และการป้องกันการทุจริต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) นั้น

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๐ อุบลราชธานี ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตั้งเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้ ทั้งนี้ ได้ส่งข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ethics@dmasc.mail.go.th เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

พ. ด้บง

(นางพัชรภรณ์ เกียรตินิติประวัติ)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๐ อุบลราชธานี

รายงานผลการดำเนินงานตามภายใต้แผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม การป้องกันปราบปรามการทุจริต

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (พ.ศ. 2561 – 2564)

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561- มีนาคม 2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แนวทางการดำเนินงาน	วัตถุประสงค์	โครงการ/กิจกรรม/ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข
1	วางรากฐานการส่งเสริมคุณธรรมในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	1. วางรากฐานการส่งเสริมคุณธรรม	1.1 ปลุกและปลุกจิตสำนึกให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รักษาผลประโยชน์สาธารณะและดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อให้บุคลากรของกรมฯ มี จิตสำนึกที่ดีในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ มีความซื่อสัตย์สุจริต ประพฤติตนและปฏิบัติงาน โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน จรรยาข้าราชการ จรรยาวิชาชีพ คุณธรรมที่พึงประสงค์ของคนไทย ๔ ประการ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) ค่านิยมของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (MOPH) และค่านิยมของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (DMSc) และค่านิยมร่วมของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คือ รับผิดชอบต่อ และซื่อสัตย์	1.1 จัดกิจกรรมปลุกและปลุกจิตสำนึกให้บุคลากรทุกคนมีค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รักษาผลประโยชน์สาธารณะและดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้ 1) ในการประชุมประจำเดือนศูนย์ ฯ ทุกครั้ง ผู้อำนวยการจะปลุกฝังให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และซื่อสัตย์ โดยมุ่งมั่น ทุ่มเท ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย และเป็นไปตามมาตรฐาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ และปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 2) จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง การดำเนินการทางวินัย และการต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในวันที่ 27 ก.พ. 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด จำนวน 58 คน 3) พัฒนาความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้กับบุคลากร ผ่าน ระบบ E-Learning ของสำนักงาน ก.พ. โดยให้บุคลากรทุกคนเข้าศึกษา เรียนรู้ ผ่าน ระบบ e-Learning ของสำนักงาน ก.พ.ใน 3 หลักสูตร ได้แก่ (1) การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท (2) วินัยและจรรยาข้าราชการ และ (3) การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ณ วันที่ 10 เม.ย. 2562 มีบุคลากรที่ผ่านการอบรมทั้ง 3 หลักสูตร และได้รับประกาศนียบัตร จำนวน 39 คน จากทั้งหมด 61 คน (ข้าราชการ 20 คน, พนักงานราชการ 1 คน พกส. 10 คน ลูกจ้างประจำ 4 คน และลูกจ้างชั่วคราว 4 คน)		

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แนวทางการดำเนินงาน	วัตถุประสงค์	โครงการ/กิจกรรม/ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข
			1.2 ส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน จรรยาข้าราชการ จรรยาวิชาชีพ คุณธรรมที่พึงประสงค์ของคนไทย ๔ ประการ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) ค่านิยมของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (MOPH) และค่านิยมของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (DMSc) และค่านิยมร่วมของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คือ รับผิดชอบ และ ซื่อสัตย์		1.2 ส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน จรรยาข้าราชการ จรรยาวิชาชีพ คุณธรรมที่พึงประสงค์ของคนไทย ๔ ประการ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) ค่านิยมของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (MOPH) และค่านิยมของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (DMSc) และค่านิยมร่วมของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คือ รับผิดชอบ และ ซื่อสัตย์ โดยในการประชุมประจำเดือนศูนย์ ฯ ทุกครั้ง ผู้อำนวยการจะปลูกฝังให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามค่านิยมของกระทรวงสาธารณสุข (MOPH) และค่านิยมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (DMSc) และค่านิยมร่วมของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (รับผิดชอบต่อและซื่อสัตย์)		
			1.3 ส่งเสริมยกย่องเชิดชูบุคลากรดีเด่นด้านต่าง ๆ เพื่อแบบอย่างที่ดี		1.3 ส่งเสริมยกย่องเชิดชูบุคลากรดีเด่นด้านต่าง ๆ เพื่อแบบอย่างที่ดี ดังนี้ 1) ติดตามประกาศรายชื่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น/ดีมาก ทูรประกอบการประเมิน 6 เดือน 2) ประกาศยกย่องชมเชย รวมทั้งมอบรางวัลให้กับบุคลากรที่ได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการต่าง ๆ ในที่ประชุมประจำเดือนศูนย์ ฯ โดยประกาศยกย่อง ชมเชย บุคลากรจำนวน 2 ราย ดังนี้ - น.ส ภณิดา รัตนานุกูล ในโอกาสที่ได้รับรางวัลที่ 3 ประเภทโปสเตอร์ จากงานประชุมวิชาการออย. ประจำปีงบประมาณ 2562 - นางสาวสมพร เอมโอบุญ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562		

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แนวทางการ ดำเนินงาน	วัตถุประสงค์	โครงการ/กิจกรรม/ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข
			1.4 พัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี		1.4 พัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดังนี้ 1) พัฒนาระบบการรับตัวอย่าง และออกรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม IT ซึ่งสามารถลดความซ้ำซ้อนของจัดทำเอกสาร และรายงานมีความถูกต้อง รวดเร็ว ใน 3 กลุ่มงาน ได้แก่ - กลุ่มงานอาหาร - กลุ่มงานพิษวิทยา และวัตถุอันตราย - กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก 2) ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยออกรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ของกลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกทางระบบออนไลน์		
			1.5 ให้ความสำคัญ ให้กับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน โดยยึดหลักความเป็นธรรมเท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ		1.5 ให้ความสำคัญให้กับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน โดยยึดหลักความเป็นธรรมเท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ ดังนี้ - ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใต้ข้อกำหนดมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง โดยให้บริการด้วยความสุภาพ ตามลำดับก่อน- หลัง และเต็มใจให้บริการ		